



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวผู้สมัคร ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑	๖๕๐๓๐๒๐๐๖๘	นายสรารุช มินไรสง

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการในครั้งนั้น ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้น ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรในครั้งนั้น

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ในการนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ห้อง ๓๑๔ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญทิพย์

(นางสาวเนื่อทิพย์ ไคร่นุ่นหลง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ